

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน คือ นายคมสัน คูสินทรัพย์	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐”	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และให้เสนอสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลแก่หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน ๑๒๐ วันหลังสิ้นปีการศึกษา คือ ๓๐ พฤศจิกายน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๒๕๖๒ นับเป็นการประเมินระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับสถาบันเป็นครั้งแรก</p> <p>๒. มอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมและให้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภาวิชาการ อีกครั้งก่อนนำเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>เห็นชอบหลักสูตรดังนี้</p> <p>๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร</p> <p>๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนยะลา</p> <p>๓. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร</p> <p>๔. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู</p> <p>ให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวสุธิมา เทียนงาม</p> <p>ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โทณะคุณ</p> <p>ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>